



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13592

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 46.95 Ad Value: 42,255

PRValue (x3): 126,765

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสอ.เล็งให้สิทธิด้านภาษี อุ่มเอกชนร่วมโครงการ'บิกบราเธอร์'

กสอ.เล็งให้สิทธิด้านภาษี อุ่มเอกชนร่วมโครงการ'บิกบราเธอร์'

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงโครงการที่ช่วยน้อง (บิกบราเธอร์) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางภาคเอกชนได้เสนอให้มีมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกับบริษัทหรือองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการบิกบราเธอร์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ ขณะที่ กสอ.จะนำเสนอต่อ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม พิจารณาก่อนจะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่อเห็นชอบต่อไป

“ขณะนี้บริษัทตอบรับเป็นบิกบราเธอร์ และเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 350 ราย แบ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่จากส่วนกลาง 50 ราย และบริษัทขนาดใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆ อีก กว่า 300 ราย” นายกอบชัย กล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทที่ร่วมเป็นบิกบราเธอร์ ได้เข้ามาดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ร่วมกับ กสอ. ใน 4 ด้าน โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม คือ 1.บิกบราเธอร์ ฟอรั่ม ไอทีซี ช่วยด้านกระบวนการปฏิรูป หรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ 2.บิก บราเธอร์ ฟอรั่ม มาร์เก็ตติ้ง ช่วยด้านการตลาด สร้างแบรนด์ และจับคู่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3.หรือบิก บราเธอร์ ซีไอวี หรือหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เน้นช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และไอทีโอป รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ทุกที่ และ 4.บิก บราเธอร์ ฟอรั่ม โปรเซส อะกรีกัลเชอร์ ที่เน้นด้านเกษตรแปรรูปโดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรด้วยกรรมวิธีต่างๆ

ด้านนายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมเอสเอ็มอีและวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) กนอ.จึงมีนโยบายในการจัดตั้งเอสเอ็มอี อินคิวบะทรี ทรานส์ฟอร์มมิ่ง เซ็นเตอร์ หรือศูนย์ เอสเอ็มอี-ไอทีซี ระยะที่ 1 ในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 10 แห่ง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบที่นิคมฯ แหลมฉบัง ที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน ชิ้นส่วนยานยนต์ โลจิสติกส์ และหุ่นยนต์ และในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเปิดให้บริการอีก 4 แห่ง ได้แก่ 1.นิคมฯ ภาคเหนือ (ลำพูน) ที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาหารและเกษตรแปรรูป 2.นิคมฯ บางปู มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.นิคมฯ บางปะอิน มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.นิคมฯ ภาคใต้ มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และ

อย่างพารา ส่วนอีก 5 แห่ง จะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายนปี นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย นิคมฯ เกดเวย์ซีดี ที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร นิคมฯ มาบตาพุด ฯลฯ

“กนอ.ยังมีแผนเปิดศูนย์บริการดังกล่าวอีก 10 ศูนย์ ในระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดพื้นที่ คาดว่าจะมีความชัดเจนในราวสิ้นปี 2561” นายอัฐพล กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10885

หน้า: 6 (ล่างขวา)

Col.Inch: 27.01 Ad Value: 64,824

PRValue (x3): 194,472

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ไออาร์พีซีซื้อหมอนช่วยเกษตรกร'ยางพารา'



แปรรูปยางพาราเป็น หมอนยาง หมอนข้าง และเบาะยาง เพิ่มมูลค่าลดปัญหาราคาคงต่ำ
พงศ์ประพันธ์ สุตทวิวัฒน์

สหกรณ์ไออาร์พีซีซื้อหมอนช่วยเกษตรกร'ยางพารา'

กรุงเทพธุรกิจ ● **สหกรณ์ออมทรัพย์** ไออาร์พีซีให้ความสำคัญกับเกษตรกรในจ.ระยอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังเผชิญปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ จึงได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเอราวิญ จำนวน 4,450 ใบ มีราคามากกว่า 2 ล้านบาท นำมาจัดทำเป็นของขวัญเพื่อมอบให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมองว่าเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี กับสหกรณ์ภาคการเกษตรอีกด้วย

นายพงศ์ประพันธ์ สุตทวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรกำลังเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ ซึ่งไออาร์พีซีเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ

โดยตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม คือให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในจ.ระยอง เพราะ "ระยองคือบ้านของเรา" และเห็นว่าสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด และ

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท่อน จันทบุรี ได้ร่วมมือกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นหมอนยางพารา หมอนข้าง และเบาะยาง ภายใต้แบรนด์ เอราวิญ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ เวลานี้มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ไออาร์พีซี โดยนายพงศ์ประพันธ์ พร้อมด้วย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.), นายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธี "ลงนามสัญญาว่าจ้าง ซื้อหมอนยางพารา" ระหว่าง นายวิหวัศ โพธิ์สุวรรณ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี และ นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด, นายนิพนธ์ เล่าห์กิติกุล ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท่อน

โดยมีนายธำรงไ่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานรวม 8 คน ที่ห้องออติทอเรียม บมจ.ไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14732

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 150.73 Ad Value: 165,803

PRValue (x3): 497,409

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังยกเว้นภาษีให้คนจน ชื่อของแล้วคืนแวต ซีโมเดล'รถคันแรก' ส่งเบรกตามรีดเจ็ฟไฟ

คลังยกเว้นภาษีให้คนจน

ชื่อของแล้วคืนแวต
ซีโมเดล'รถคันแรก'
ส่งเบรกตามรีดเจ็ฟไฟ
สมคิดเร่งเปิดประมูลเมกะโปรเจกต์
ก่อนเลือกตั้ง (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ยกเว้นภาษี

รายได้น้อยเสียชื่อของได้แวตคืน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในงานสัมมนา "Thailand Competitiveness Conference 2018" จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวและกำลังซื้อส่วนใหญ่เริ่มกลับมา แต่ในส่วนของผู้มีรายได้น้อยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่อาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่ ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 300-500 บาทต่อเดือน เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ อย่างไรก็ตามผู้มีรายได้น้อยจำเป็นต้องซื้อสินค้าอื่นในชีวิตประจำวันด้วย จึงมีแนวคิดจะช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยเพิ่ม จากเดิมใช้จ่ายด้วยเงินสด สามารถนำเงินมาเติมเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีลักษณะเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปใช้จ่ายได้ทุกร้านที่มีเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ถือเป็นส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการซื้อสินค้าสามารถนำมาขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ขณะนี้กำลังวางคอนเซ็ปต์โครงการ ยังไม่ได้กำหนดวงเงินที่ขอคืนได้ว่ามีกำหนดเพดานสูงสุดเท่าไร ต้องขออนุมัติงบประมาณที่จะนำมาคืนให้ผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะสรุปรายละเอียดและนำเสนอให้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

“โครงการที่จะทำนี้คล้ายกับรถคันแรก จะมีการกำหนดระยะเวลาซื้อสินค้าประมาณ 3 เดือน ซึ่งสามารถมาขอคืนเงินภาษีแวตได้ หลังจากจบโครงการ เช่น เสื้อผ้ามีแวต 7% ก็จะคืนในส่วนนี้ โดยนำมายื่นขอภาษีจากกรมสรรพากร สำหรับประเภทสินค้า ไม่ได้กำหนดห้ามอะไรเป็นพิเศษ ยกเว้น สุรา บุหรี่ หรือ กลุ่มอบายมุข เป็นต้น ส่วนมือถือเราก็ไม่ได้ห้าม เพราะขณะนี้เข้าสู่ยุคดิจิทัล มีความจำเป็นทั้งการใช้รับข่าวสารหรือการทำธุรกรรมการเงินได้” นายอภิศักดิ์กล่าว

สั่งสรรพากรให้ความรู้เก็บภาษี

นายอภิศักดิ์กล่าวถึงการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีและโค้ชออกจากถ้ำหลวง ประสบความสำเร็จว่า เกิดจากความร่วมมือจากทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งใจจะช่วยเหลือ อยากให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากการร่วมด้วยช่วยกันของรัฐและเอกชน เพราะภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะรายใหญ่ มีทั้งทรัพยากร รายได้ และกำไร หากสามารถช่วยกันยกระดับความสามารถการแข่งขันของกลุ่มที่มีความสามารถน้อยกว่า เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ภาคเกษตร ให้ยกระดับเพิ่มขึ้น จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ลดลง และจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เสริมไปกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยรอบใหม่ (New Growth Engine) ทั้งนี้ มีโครงการเนชั่นแนลโอเพียนต์เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงิน โครงการบัตรสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การอัดฉีดงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท ลงไปสู่ท้องถิ่นและภาคเกษตร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับยุค 4.0 เหล่านี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

นายอภิศักดิ์กล่าวถึงกรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการพูดถึงการเก็บ

ภาษีของผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เข้าระบบภาษี รวมถึงร้านเจ็ฟไฟ ที่ได้มีขลิสนสตาร์ 1 ดาวว่า เรื่องนี้กรมสรรพากรดูแลอยู่ ซึ่งได้ให้นโยบายไปแล้วว่าไม่ให้ไปไล่ล่าเก็บภาษีทันที หน้าที่คือเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจและแนะนำ เพราะภาษีมีทั้งเสียและได้คืน เพื่อให้คนที่อยู่นอกระบบภาษีพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในระบบ

จัดทำโออาร์เมกะโปรเจกต์สิ้นปี

ที่กระทรวงคมนาคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม โดยนายสมคิดให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการมอบนโยบายว่า การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจกต์) ในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ต้องเร่งรัดโครงการให้ออกเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) เปิดประมูลโครงการและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ ก่อนจัดการเลือกตั้งในอีก 7-8 เดือนข้างหน้า เพื่อเชื่อมโยงคมนาคมในภูมิภาค การพัฒนาโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับโครงการของกรมทางหลวงอาจจะมีล่าช้าบางโครงการ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุนรวม 49,120 ล้านบาท เหลือการตกลงในทางกฎหมาย หลังจากนั้นจะเริ่มการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการของกรมทางหลวงชนบทไปได้ดี รัฐบาลพยายามเร่งรัดการดำเนินโครงการในเส้นทางคู่ขนานถนนสุขุมวิทในปีหน้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ไทยแลนด์รีเวียรา) เพราะฉะนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม

สั่งรถไฟเพิ่มส่วนต่อหัวหิน-สุราษฎร์

“โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟทางคู่จากกรุงเทพฯ ลงไปทางใต้ ใน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14732

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 150.73 Ad Value: 165,803

PRValue (x3): 497,409

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังยกเว้นภาษีให้คนจน ชื่อของแล้วคืนแวด ซีโมเดล'รถคันแรก' ส่งเบรกตามรีดใจไป

อนาคตจะเชื่อมชายฝั่งทะเล 2 ฝั่ง กับการพัฒนาเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวในภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและโครงการไทยแลนด์รีเวียรา จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กม. วงเงินโครงการ 94,673.15 ล้านบาท กำลังจะออกทีโออาร์ในเร็วๆ นี้ การประชุมติดตามได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ศึกษาส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากหัวหินถึงสุราษฎร์ธานี ประมาณ 300 กม. เพื่อให้มีรถไฟทางคู่จากชุมพรตัดไปที่ระนอง เข้าสู่ทะเลอันดามัน เพราะฉะนั้นภาพหลังจากนี้รถไฟจะเป็นพระเอก" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า อยากให้กรมเจ้าท่าพัฒนาเส้นทางทะเลเพิ่มเติมว่าจะทำอะไรให้การเดินทางในเส้นทางเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเส้นทางอื่นๆ นอกจากสตัดท์-หัวหิน เช่น เส้นทางเชื่อมต่อไทยแลนด์รีเวียรา มีเส้นทาง ต้องเพิ่มเส้นทางอีกหรือไม่อย่างไร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นอกเหนือจากการพัฒนาการบริการ ส่วนความคืบหน้าโครงการอื่นๆ เช่น โครงการกรมการขนส่งทางบก พัฒนาเรื่องศูนย์เปลี่ยนถ่ายขับเทอร์มินอลควบคู่กับการพัฒนาขนส่งสินค้า นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ได้รับมอบ 4 สนามบินจากกรมท่าอากาศยาน ส่วนที่เหลือได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือไม่ เพื่อเชื่อมการบินไปสู่ภูมิภาค ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า ทางการบินไทยจะจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) คนใหม่ ทางรัฐบาลได้เสนอชื่อ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานกรรมการคนใหม่

เปิดโปรเจกต์เร่งทำรวม 7.5 แสนล.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า เมกะโปรเจกต์หลักๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการภายในปีนี้ ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้าและโครงการมอเตอร์เวย์ รวมมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 753,521.51 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กม. มูลค่าโครงการ 59,399.80 ล้านบาท รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 309

กม. มูลค่าโครงการ 36,683 ล้านบาท รถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 174 กม. มูลค่าโครงการ 25,842 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 167 กม. มูลค่าโครงการ 23,080 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา ระยะทาง 339 กม. มูลค่าโครงการ 59,399.80 ล้านบาท รถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 75 กม. มูลค่าโครงการ 7,864.49 ล้านบาท รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 217 กม. มูลค่าโครงการ 57,992.44 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. มูลค่าโครงการ 71,696 ล้านบาท รถไฟทางคู่บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. มูลค่าโครงการ 54,684.40 ล้านบาท ข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กม. มูลค่าโครงการ 94,673.15 ล้านบาท รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทางประมาณ 16.4 กม. มูลค่าโครงการ 85,200 ล้านบาท รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาฯ ระยะทาง 23.6 กม. มูลค่าโครงการ 131,172 ล้านบาท และโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. มูลค่าโครงการ 49,120 ล้านบาท

'อาคม' ลุ้นทางคู่เส้นทางเข้ากรม.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้ มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่รอเข้า ครม.เป็นจำนวนมาก โดยลำดับการเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยโครงการรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง อยู่ในแผนปีนี้ทั้งหมด คาดว่าโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. มูลค่าโครงการ 71,696 ล้านบาท จะเป็นโครงการแรกที่น่าเข้า ครม.ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนที่เหลืออีก 8 โครงการ ได้มอบหมายให้ รฟท. ทำข้อมูลเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งอย่างรวดเร็วที่สุดน่าจะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.ได้ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561

นายอาคมกล่าวว่า การดำเนินโครงการ

รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และสายสีส้มตะวันออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกและสายสีส้มตลอดสาย รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ขณะที่การส่งมอบพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง กรมทางหลวงส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนการดำเนินการส่งมอบพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครให้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่วนโครงการรถไฟฟ้า (แทรม) ที่ภูเก็ต และโครงการก่อสร้างท่าเรือ แหลมฉบังเฟส 3 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พยายามเร่งออกทีโออาร์ให้ทันภายในสิ้นปีนี้เช่นกัน และความคืบหน้าโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ไอซีดี) ซึ่งเป็นสถานีพิเศษของ รฟท.ก็ออกทีโออาร์ไปแล้ว

จี้รัฐช่วยภาษีดูดบักบราเธอร์

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปในการกำหนดมาตรการภาษี เพื่อจูงใจภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการที่ช่วยน้อง หรือบักบราเธอร์ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั่วประเทศมากขึ้น จากปัจจุบันมีอยู่ 350 ราย เป็นไปตามข้อเสนอของภาคเอกชน โดยให้ภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ นำประโยชน์หรือเงินลงทุนที่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีไปหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ ก่อนเสนอนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

"ปกติผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้มุ่งเน้นรับประโยชน์ตอบแทนใดๆ อยู่แล้ว เพราะการเข้ามาช่วยเหลือเอสเอ็มอีตามที่ตนเองถนัดบางส่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคม หรือซีเอสอาร์ แต่เอกชนบางกลุ่มเสนอว่า ควรกำหนดหลักเกณฑ์จูงใจ ให้ธุรกิจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น อาทิ นำเงินลงทุนไปคำนวณเพื่อหักภาษีได้ จะทำให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้กว้างขวางขึ้น เราก็เลยอยู่ระหว่างการศึกษาที่จะดำเนินการ" นายกอบชัยกล่าว

ยกระดับรายย่อยสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายกอบชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการบักบราเธอร์ ภาคเอกชนจะเข้าไปช่วยเหลือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14732

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 150.73 Ad Value: 165,803

PRValue (x3): 497,409

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังยกเว้นภาษีให้คนจน ชื่อของแล้วคืนแวต ซีโมเดล'รถคันแรก' สั่งเบรกตามรีดใจไฟ

เอสเอ็มอีในด้านต่างๆ อาทิ ปฏิรูปผลิตภัณฑ์ การผลิต ทักษะผู้ประกอบการ ตลาด สร้างแบรนด์ จับคู่ธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค หรือซีโอวี สร้างมูลค่าเกษตรแปรรูป ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2561 สามารถยกระดับเอสเอ็มอี และเชื่อมโยงการค้าไปยังตลาดสากลได้กว่า 20,000 ราย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสเอ็มอีในปีไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

นายชัชวาล วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิล ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า เอสซีจีร่วมช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตั้งศูนย์กระจายสินค้า ในหมู่บ้านซีโอวี ไปยังพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยผู้ประกอบการหมู่บ้านซีโอวีและวิสาหกิจชุมชน ใช้บริการเพื่อจัดส่งสินค้าได้

กนอ.เร่งผูกโอทีซีเอ็มเอสเอ็มอี

นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีชั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้ช่วยเอสเอ็มอีด้านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือศูนย์โอทีซี โดยจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่กล้วยน้ำไทยภายใต้ชื่อ อาคารต้นคุณ เพื่อให้ศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์

นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา รักษาการผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ได้ทยอยจัดตั้งศูนย์โอทีซีในนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง โดยปัจจุบันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่นิคมฯ แหลมฉบังเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ โลจิสติกส์ และหุ่นยนต์ และเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดให้บริการอีก 4 แห่ง คือ นิคมฯ ภาคเหนือ ลำพูน เน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาหารและเกษตรแปรรูป นิคมฯ บางปู สนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นิคมฯ บางปะอิน เน้นสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นิคมฯ ภาคใต้ ผู้ประกอบการด้าน

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และยางพารา ส่วนอีก 5 แห่ง จะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายนี้นี้

จีซีพีผนึกปั้นลงทุนอีอีซี2หมื่นล.

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซีพี เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวบริษัท ครุแร่ จีซีพี แอควาเนซ เมทท์เรียลส์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจีซีพีกับพันธมิตรญี่ปุ่น คือ บริษัท ครุแร่ จำกัด และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จ.ระยอง มูลค่าลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เชื่อมโยงกับพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนชั้นสูงของรัฐบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะเริ่มผลิตในช่วงต้นปี 2565 คาดว่าจะผลักดันให้เกิดการผลิตและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงเพิ่มขึ้น 30% จากปัจจุบันที่ผลิตอยู่ประมาณเกือบ 10%

“พีทีทีจีซีพีจะดำเนินการร่วมกับพันธมิตรรายอื่นๆ เพื่อลงทุนร่วมกันในรูปแบบเดียวกันนี้ อีก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรรายอื่นๆ เนื่องจากพีทีทีจีซีพีได้ตั้งงบสำหรับลงทุนไว้ในอีอีซีแล้วประมาณ 1.67 แสนล้านบาท” นายสุพัฒน์พงษ์กล่าว

นายสุพัฒน์พงษ์กล่าวกรณีสินค้าคงคลังของบริษัท โกลบอล กรีนเคมิคัล จำกัด (มหาชน) หรือจีซีซี ซึ่งเป็นบริษัทลูกของพีทีทีจีซีพีหายไปจากสต็อกว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งให้คณะกรรมการจีซีซีชี้แจงข้อมูลทุกกรณีให้ ก.ล.ต.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ และจะได้ชี้แจงข้อมูลต่อสาธารณชนต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดขึ้นอยู่กับดำเนินการภายในของจีซีซี

นายมาชาอาภา อิติระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครุแร่ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้กำลังการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงในญี่ปุ่นเริ่มมีความอึดตัว บริษัทจึงมองหา

การลงทุนใหม่ๆ เพื่อขยายการลงทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากในประเทศจึงร่วมมือกับพีทีทีจีซีพีผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงในไทย รองรับการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีการขยายตัวต่อเนื่องในไทย

ทรวินันท์พร้อมเจรจาเพชบุรี

นายศศิธร ชลศึกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทรวินันท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ขอยืนยันว่าทรวินันท์ยังคงถือครองลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลใหม่ 2018-2019 สมาชิกทรวินันท์สามารถรับชมได้ต่อเนื่องเช่นเดิมครบ 380 แมตช์ ทั้งบนหน้าจอทีวีและบนมือถือ โดยจะเริ่มเปิดฤดูกาลตั้งแต่เช้าวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 02.00 น. ประเดิมด้วยแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เลสเตอร์ ซิตี้

นายศศิธรกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีฟุตบอลระดับโลกอีกหลายรายการตลอดทั้งปี รวมกว่า 1,500 แมตช์ ได้แก่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลาลีกา สเปน, กัลโช เซเรีย อา อิตาลี, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, บุนเดสลีกา เยอรมัน, เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์, เอเรดิวิซี ลีก (พรีเมียร์ ดัตช์ ฮอลแลนด์), ฟร็อกซิมาส เบลเยียม ลีก และเจ 1 ลีก โดยเฉพาะรายการฟุตบอล โตโยต้า ไทยลีก ทรวินันท์ยังได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอีก 2 ฤดูกาล

นายศศิธรกล่าวว่า กรณีที่มีข่าวเรื่องการได้รับลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเพชบุรีในฤดูกาลต่อไป 2019/20-2021/22 นั้น ทรวินันท์กรุ๊ป กำลังรอข้อมูลที่ชัดเจน และยินดีจะเจรจากับทางเพชบุรีต่อไปอย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 - เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 3382

หน้า: 1(ซ้าย), 15

Col.Inch: 72.40 Ad Value: 90,500

PRValue (x3): 271,500

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รื้อแผนเกษตร ชูตลาดนำผลิต

รื้อแผนเกษตร ชูตลาดนำผลิต

อัด पैกเกจเทียบเคียงเกษตรกรร่วม

“กฤษฎา” ลุยงานจ้าง
วางแผนผลิตสินค้าเกษตร
ทั่วประเทศ ชู “ตลาดนำ
การผลิต” นำร่องภาค
กลาง-เหนือตอนล่างลด
นาปรัง 2 ล้านไร่ปลูกพืช
อื่นเสริม ดิกออฟสิ้น ก.ค.นี้
ชี้หากสำเร็จประกาศแผน
ผลิตทั่วประเทศเดือนต.ค.
โยกงบ 3 แสนล้านตั้งกองทุน
หมุนเวียน อัด पैกเกจเสริม
จิตใจแห่ร่วม ไร่มันชี้เอื้อ
นายทุน

ต่อหน้า 15

ข่าวต่อ รื้อแผน

จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายแก้ปัญหาอาชีพเกษตรกรรวมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยการปรับตัวและการปรับโครงสร้างเกษตรกรรวมของประเทศภายใต้หลักคิด “ตลาดนำการผลิต” คือการผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันจะมีผลต่อเสถียรภาพราคาที่ดิน

นำร่องเปลี่ยนนาข้าว 2 ล้านไร่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางกระทรวงได้



▲ กฤษฎา บุญราช

สนองนโยบายและหลักคิดดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างวางแผนการผลิตพืชเกษตรให้มีผลผลิตพอดีกับความต้องการของตลาด ล่าสุดอยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ในการนำข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพด มาดูถึงความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ

ทั้งนี้ จะเปิดทดลองดำเนินการพื้นที่นำร่องในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในฤดูนาปรัง (รอบที่ 2) ในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ พื้นที่ 1-2 ล้านไร่ ซึ่งนอกจากรัฐจะให้เงินสนับสนุนเปลี่ยนจากข้าวไปปลูกพืชอื่น 2,000 บาทต่อไร่ เช่น มีที่นา 20 ไร่ ปลูกข้าว 10 ไร่ อีก 5 ไร่หันไปปลูกข้าวโพด อีก 5 ไร่ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงในหลายเรื่อง เช่น จะไปสอบถามภาคเอกชนว่าต้องการผลผลิตข้าวโพด หรือมันสำปะหลังในปริมาณเท่าใด และจะรับซื้อในราคาเท่าใด เมื่อทราบข้อมูลแล้วจะนำโควตาหรือความต้องการของเอกชนไปให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรปลูกตามแผน โดยจะรับซื้อใน

ปริมาณ และราคาที่ตกลงกันได้ ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่ามีผู้รับซื้อและได้ราคาที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหาหม้อบมาเรียกร้อยรายวัน

เพิ่ม पैกเกจใจ

ขณะเดียวกันกำลังคิดหามาตรการเสริมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเกษตรกรเข้าร่วมแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด (เนื่องจากเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายบังคับให้เกษตรกรต้องทำตาม) โดยจะเริ่มจากข้าว และจะขยายสู่พืชไร่ และพืชสวนอื่น เช่น หากผลผลิตราคาสินค้าตกต่ำรัฐจะให้เงินช่วยเหลือโดยตรง การประกันราคาขั้นต่ำเพื่อไม่ให้ขายได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต การทำประกันภัยพืชผลให้ รวมถึงหากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันจะมีสิทธิเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือซื้อปัจจัยการผลิตในราคาต่ำกว่าราคาตลาด การได้ราคาพิเศษในการเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ต่างๆ เป็นต้น

“ถ้าเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้แบบนี้เขาก็จะเชื่อเราและปลูกตามแผนที่เรา

แนวคิดการปฏิรูประบบบริหารจัดการ ภาคการเกษตรของประเทศไทย

โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ + ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 - เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 3382

หน้า: 1(ซ้าย), 15

Col.Inch: 72.40 Ad Value: 90,500

PRValue (x3): 271,500

คลิป: ๘๘๘

หัวข้อข่าว: รัฐบาลขอเงินช่วยเหลือเกษตรกร ชูตลาดน้ำผลิต

บอก ในเบื้องต้นนี้จะทดลองนำร่องไปที่สวนยางเป็นอันดับแรก หากประสบความสำเร็จจะประกาศแผนการผลิตพืชเกษตรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ตรงนี้มีคนทักท้วงว่ามีต้องใช้เงินเป็นแสนล้านบาทเลยหรือ เรียนให้ทราบว่าในแต่ละปีกระทรวงเกษตรฯต้องขอเงินรัฐบาลผ่านกระทรวงพาณิชย์ไปปรับซื้อพยางราคาบ้าง ไปปรับประกัน ไปปรับจำนำบ้างปีหนึ่งหมดเงินประเภทนี้ไปหลายแสนล้านบาท ไม่นับรวมโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลชุดก่อนที่หมดเงินไปกว่า 7 แสนล้านบาท แต่ปัจจุบันหมดไปในส่วนนี้ราว 2-3 แสนล้านบาทเศษต่อปี ซึ่งเงินส่วนนี้เรานำมาจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งจะประหยัดงบประมาณกว่า”

ส.มันฯชี้เอื้อนายทุน

นายสุเทพ ดงมาก นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทยกล่าวว่าแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ จะประกาศออกมา ถือเป็นแนวคิดที่ดี แต่คงต้องติดตามในรายละเอียดของแผนและมาตรการจูงใจเกษตรกรเพิ่มเติมไม่ให้ซ้ำซ้อนกับของเดิม เพราะช่วงที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ก็ได้ดำเนิน

การแล้วในหลายเรื่อง เช่น เกษตรแปลงใหญ่ดึงดูดภาคเอกชนรับซื้อผลผลิต สนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายการปลูกพืชทางเลือกอื่นแทนข้าวไร่ละ 2,000 บาท (ไม่เกิน 15 ไร่) การจัดโซนนิ่งภาคเกษตรเพื่อสนับสนุนให้มีผลผลิตและคุณภาพที่ดี เป็นต้น ซึ่งก็ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นบ้างแล้ว

นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมาตรการการบริหารจัดการภาคเกษตรใหม่ที่รวมว.ก.เกษตรและสหกรณ์ จะมีการวางแผนเพาะปลูก ประกันราคา และจะดึงโรงงานมารับซื้อโดยตรง มองว่าไม่ตอบโจทย์ เอื้อนายทุนโรงงานหรือไม่ ที่ผ่านมาในอดีตกระทรวงก็เคยมีมาตรการแบบนี้ แต่มีความสำเร็จเกิดขึ้นน้อยท้ายสุดเกษตรกรก็ถูกกดราคาเช่นเคย ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 - เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 3382

หน้า: 1 (ซ้าย), 15

Col.Inch: 48.33 Ad Value: 60,412.50 PRValue (x3): 181,237.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชงหันภาษีSME พ้นแรงซื้อถูกร

ชงหันภาษีSME พ้นแรงซื้อถูกร ภาระหนี้ครัวเรือนสูง มูลค่าสั่งซื้อรากหญ้า

กูรูแนะรัฐลดเหลื่อมล้ำภาษีเอสเอ็มอี 3 ล้านราย กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ประเมินพื้นที่กำลังซื้อฐานรากต้องใช้เวลา แม้รายได้เกษตรกรดีขึ้น แต่ยังคงจ่ายหนี้เก่า

ต่อหน้า 15

ข่าวต่อ ชงหันภาษี

นายนิธิต สถาผลเดชา ผู้บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจที่เอ็มบี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้ฟื้นตัวชัดเจน แต่ยังมีพื้นที่ในระดับบน ขณะที่เศรษฐกิจระดับล่างทั้งภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในภูมิภาคกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว มีเพียงภาคกลางและภาคตะวันออกเท่านั้นที่ฟื้นตัว เพราะมีรายได้ดี จากภาคการท่องเที่ยวและเกษตรผลไม้ ส่วนภาคอีสานกับภาคเหนือกำลังซื้อทยอยฟื้นตัว แต่ภาคใต้ราคาสินค้าเกษตรต่ำกว่าเดิม โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ขณะที่เอสเอ็มอีจำนวน 3 ล้านราย สร้างงานประมาณ 21 ล้านคน แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำจากมาตรการปรับลดภาษี เช่น กำไรไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปีเสียภาษีในอัตรา 15% หรือกรณีมีกำไรเกิน 3 แสนบาทต่อปีเสียภาษีที่อัตรา 20% หากแต่บริษัทขนาดใหญ่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี เสียภาษีสุทธิในอัตรา 7-8%

“ความเหลื่อมล้ำของการเสียภาษีที่ 20% กับอัตรา 7-8% ยิ่งทำให้เอสเอ็มอีไม่กล้าเข้าระบบบัญชีเดียว โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในภูมิภาคแรงจูงใจเรื่องภาษียิ่งเหลื่อมล้ำ ดังนั้นผลต่อกำลังซื้อยังไม่เต็มที่ได้เต็มที่ หากจะให้เศรษฐกิจภูมิภาคฟื้นก็ต้องดูแลเอสเอ็มอีภาคการค้าและบริการ 1.2 แสนธุรกิจ”

นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า กำลังซื้อรายภาคทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือยังประคองไปได้ แต่ภาคใต้ยังแย่ ขณะที่รายได้ภาคเกษตรและราคาบางรายการอยู่ในเกณฑ์ดีฟื้นช่วยหนุนกำลังซื้อ อุปสงค์ในประเทศมีสัญญาณเชิงบวก ช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจให้กระจายตัวมากขึ้น และภาครัฐเตรียมแผน

เร่งเบิกจ่ายงบกลางปีเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นคาดว่าจะช่วยหนุนการใช้จ่ายระดับเศรษฐกิจฐานราก

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทยกล่าวว่า แม้สัญญาณการฟื้นตัวภาพรวมของเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่คงใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นกำลังซื้อเศรษฐกิจระดับฐานราก เพราะราคาสินค้าเกษตรและรายได้ที่ยังต่ำ ประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในคนกลุ่มนี้สูง

นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงปี 2560 อีไอซีเริ่มเห็นสัญญาณการส่งผ่านผลประโยชน์ไปยังตลาดแรงงาน สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ลดลง ค่าจ้างนอกภาคเกษตรเริ่มฟื้นตัว โดยค่าเฉลี่ยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นราว 4% โดยเฉพาะในสาขาที่มีการใช้แรงงานมาก เช่น ภาคอุตสาหกรรม คำส่งค้าปลีก และโรงแรม-ร้านอาหาร ที่เห็นค่าจ้างปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ถือเป็นสัญญาณบวกที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานรากหญ้า

ส่วนรายได้ภาคเกษตรเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายนที่ผ่านมา จึงมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังรายได้ภาคเกษตรยังมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาที่มีแนวโน้มผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว จึงไม่น่าจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อรายได้เหมือนในช่วงที่ผ่านมา

ส่วนปัจจัยลบสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มรากหญ้ายังคงเป็นเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้นในช่วงปี 2560 ทำให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจต้องถูกแบ่งไปชำระหนี้ ส่งผลให้การใช้จ่ายจากกลุ่มรากหญ้าอาจต้องใช้เวลา ซึ่งตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าครัวเรือนมีหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13% ขณะที่รายได้ลดลงติดลบ 1% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ทั้งปีของครัวเรือนที่มีหนี้เพิ่มขึ้นถึง 12%

จากแนวโน้มดังกล่าว อีไอซีมองว่าภาครัฐควรสนับสนุนภาคเกษตรผ่านกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการผลิต การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และการช่วยบริหารความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร เช่น การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ เพื่อที่เกษตรกรจะได้จัดการความเสี่ยงด้านการเพาะปลูกได้ดีขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสม แต่ควรระมัดระวังการประกันด้านราคาโดยตรง เพราะจะทำให้เกิดการบิดเบือน

ขณะที่ความท้าทายในระยะต่อไปที่สำคัญ คือ การแข่งขันทางธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทขนาดใหญ่ทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 - เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 3382 หน้า: 1(ซ้าย), 15

Col.Inch: 48.33 Ad Value: 60,412.50 PRValue (x3): 181,237.50 คลิป: 5

หัวข้อข่าว: ชงหนี้ภาษี SME พื้นแรงซื้อภูธร

ลักษณะที่ผู้ชนะจากการแข่งขันจะเป็นผู้กินรวบส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ ทำให้ภาคส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความยากลำบากได้ ดังนั้นในยุคนี้ธุรกิจจะอยู่รอดได้คงอาศัยเพียงสภาวะเศรษฐกิจอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ควรให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการแข่งขัน ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 12 - อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5061

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 31.13 Ad Value: 31,130

PRValue (x3): 93,390

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดึงธุรกิจเกาหลีซื้อปลิ้นค้าไทย

ดึงธุรกิจเกาหลีซื้อปลิ้นค้าไทย

ครบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี
ทูตพาณิชย์คนผู้นำเข้าเกาหลี 120 ราย
เจรจาการค้าลงนาม MOU 5 ฉบับ ทั้ง
พลังงาน ยางพารา ไม้ยาง อาหาร ดัน
ยอดค้า 50 ล้านเหรียญในปี

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ เปิดเผยว่า สำนักงานร่วม
มือกับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea
Importer Association-KOIMA) ซึ่ง
มีสมาชิกกว่า 10,000 ราย ได้จัดคณะ
ผู้แทนการค้าระดับสูงจากสมาคม KOIMA
กว่า 52 บริษัท 120 ราย เดินทาง
เยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-14
กรกฎาคม 2561 เพื่อเจรจาการค้า พร้อม
กับลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า
และการลงทุน 5 ฉบับ ในโอกาสที่ปีนี้
ครบรอบความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้
60 ปี จึงมุ่งกระชับความสัมพันธ์กับ
เกาหลีใต้ในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนอีกด้วย

โดยคณะ KOIMA ผู้นำเข้าสินค้า
รายสำคัญมีความสนใจสินค้าที่หลากหลาย
เช่น ยางพารา สินค้าไลฟ์สไตล์
สุขภาพ ความงาม อาหาร ผลไม้
และชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยที่มี
ความพร้อมและต้องการขยายการค้า
การส่งออกต่างประเทศ จะเจรจา
การค้า การส่งออกได้ โดยคาดว่าหาก
สรุปผลได้จะมีการสั่งซื้อกว่า 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ภายใน 1 ปี

สำหรับ MOU 5 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลง 3 ฝ่ายในการแสวงหาโอกาส

ในการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนต่าง ๆ
เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทย ระหว่างบริษัท KEPCO KDN
บริษัท ILJIN Power ซึ่งทั้งสองบริษัท
เป็นบริษัทเกาหลีที่ให้บริการ บริหาร และ
จัดการ โรงงานไฟฟ้า KEPCO ลงนาม
ร่วมกับฝ่ายไทย คือบริษัท Energy
Absolute จำกัด (มหาชน) 2) การ
ลงนามระหว่างบริษัท Chunjin Chemtec
Co.,Ltd. และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
เพื่อสั่งซื้อยางพารา 15 ล้านเหรียญสหรัฐ

3) การลงนามระหว่างสมาคม KOIMA
และสมาคมไม้ยางพารา ในการร่วมกัน
พัฒนาสินค้า wood pellet มูลค่า 10
ล้านเหรียญสหรัฐ 4) การลงนามข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างสมาคม KOIMA และ
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ในการ
ร่วมกันสร้างความร่วมมือทางการค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป และ
5) การลงนามความร่วมมือสั่งซื้อสินค้า
ระหว่างบริษัท Coman Foods Co.,
Ltd. และบริษัท Suree Interfoods
Co.,Ltd. เพื่อสั่งซื้อสินค้าอาหารของ
แบรนด์สุรีย์ จำนวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ภายใน 1 ปี

อย่างไรก็ดี การค้าระหว่างประเทศไทย
และเกาหลีใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้เป็นคู่ค้า
อันดับ 10 ของไทย ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ
ที่ 15 ของเกาหลีใต้ ในปี 2560 มีมูลค่า
การค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ไทยส่งออก 4,600 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และนำเข้า 7,900 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ไทยยังขาดดุลการค้า 3,300 ล้าน
เหรียญสหรัฐ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10088

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 10.60 Ad Value: 12,720

PRValue (x3): 38,160

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดร้านขายสินค้าแปรรูปจากยาง

เปิดร้านขายสินค้าแปรรูปจากยาง

สุราษฎร์ธานี - นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ฯ กล่าวภายหลังร่วมทำพิธีเปิด “สุราษฎร์ธานี รับเบอร์ ซ็อบ” สาขา 1 ที่ป้อม ปตท. ริมถนนสาย 41 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม กับนายสุทนต์ คำวิริยกุล ผอ.การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สุราษฎร์ธานี ว่า ภายในร้าน มีสินค้าหลายชนิด เช่น หมอนหนุน หมอนรองนั่ง หมอนรองคอ รองเท้า และที่นอน จาก กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ ของ จ.สุราษฎร์ฯ และภาคใต้

ด้านนายสุทนต์กล่าวว่า ปีนี้ได้ตั้งเป้าเปิดร้านให้ครบ 4 สาขา พร้อมส่งเสริมการขายด้วย แอปพลิเคชันต่างๆ บนมือถือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เกิดการกระตุ้นการใช้สินค้ายางพารา ก้าวข้ามการเป็นเพียงแค่เกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นการขายได้เพิ่มจากเดิมร้อยละ 50 อย่างเช่นสหกรณ์ทรัพย์ทวีขายหมอนยางพารา ได้ 3 ล้านบาทต่อปี เมื่อเปิดร้านสุราษฎร์ธานี รับเบอร์ ซ็อบ เชื่อว่าจะเพิ่มยอดการขายได้กว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 05:37

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.เป็นพยานระหว่าง IRPC และแบรนด์ เอรಾವัน ลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารา เปิดล็อตแรกกว่า 2 ล้านบาท

R Y T 9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ก่อตั้งแวดวง เทคโนโลยี

ประเด็นร้อน » คาดเข้มขัดนิรภัย ค่าไฟฟ้า ดอยอินทนนท์ ศึกตาลูกเทพ ทหารอากาศ ทีมชาติไทย นพ.เปรมศักดิ์

ThaiPR.NET กยท.เป็นพยานระหว่าง IRPC และแบรนด์ เอรಾವัน ลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารา เปิดล็อตแรกกว่า 2 ล้านบาท

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 14:45:48 น.



รูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพาราระหว่าง บริษัท IRPC และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จ. จันทบุรีและสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จ.ตราด ภายใต้แบรนด์ "เอรಾವัน" ส่งมอบล็อตแรกมูลค่า 2.25 ล้านบาท ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ปี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ. ระยอง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕:๓๗

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.เป็นพยานระหว่าง IRPC และแบรนด์ เอรಾವัด ลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารา เปิดล็อตแรกกว่า 2 ล้านบาท

นายถกรณ์ ธรรมกรวิพาท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตรยาง กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะทอน จำกัด จ. จันทบุรี สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด จ.ตราด และสหกรณ์โอสมทรัพย์พนักงาน ไออาร์พีซี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งและสามารถทำธุรกิจได้ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวได้ร่วมกันสร้างแบรนด์ เอรಾವัด ที่มีความเข้มแข็งและสามารถส่งออกได้และเป็นการสนองตอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ โดยมีภาคเอกชนคือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน ซึ่ง กยท.ในฐานะผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบและให้การส่งเสริมการแปรรูปยางพาราในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อชีวิตเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

นายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะทอน จำกัด และสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ หมอน และที่นอนยางพารา ภายใต้แบรนด์ "เอรಾವัด" เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้สร้างเสถียรภาพราคาภายในภาวะที่ราคาขายผันผวน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งออกไปต่างประเทศและมีการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ การลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารากับ สหกรณ์โอสมทรัพย์พนักงาน ไออาร์พีซี ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะมีการต่อยอดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอน

นายวิทวัส โพธิ์สุวรรณ ประธานสหกรณ์โอสมทรัพย์พนักงาน ไออาร์พีซี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทุกปีสหกรณ์ฯมีการแจกของที่ระลึกให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ปกติที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้มอบของให้สมาชิกเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของอื่นๆ แต่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้ยางในประเทศ ทางสหกรณ์จึงมีแนวคิดในการแจกหมอนยางพาราให้กับสมาชิกจำนวน 4,450 ใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.25 ล้านบาท และจะมีการขยายการส่งเพิ่มอีกในอนาคตเพื่อแจกพนักงานของบริษัททั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในฐานะสหกรณ์ ซึ่งหลังจากการลงนามสัญญาซื้อขายในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ มีความตั้งใจจะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา โดยการ ฟรีอเดอร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมีแหล่งในการซื้ออีกช่องทางหนึ่ง ตามเจตนารมณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗:๓๓

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง เตรียมจัดงาน "มหกรรมยางพาราภาคใต้ : Para Rubber Fairs 2018" ที่ จ.สงขลา 17-23...



สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาแบบละเอียด ไทย อังกฤษ



หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว

วิดีโอย้อนหลัง

ถ่ายทอดสด

PRD Sharing

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

NNT สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่ โดยหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

เศรษฐกิจ / ท่องเที่ยว > กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง เตรียมจัดงาน "มหกรรมยางพาราภาคใต้ : Para Rubber Fairs 2018" ที่ จ.สงขลา 17-23 ...



กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง เตรียมจัดงาน "มหกรรมยางพาราภาคใต้ : Para Rubber Fairs 2018" ที่ จ.สงขลา 17-23 ก.ค. 61

10 ก.ค. 2561 | (335 ผู้เข้าชม) |



การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เตรียมจัดงาน "มหกรรมยางพาราภาคใต้ : Para Rubber Fairs 2018" ที่จังหวัดสงขลา 17-23 กรกฎาคม 2561 นายพลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคใต้ตอนล่าง ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน "มหกรรมยางพาราภาคใต้ Para Rubber Fairs 2018" ครั้งแรก ในวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561 ที่ กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้สถาบันเกษตรกรสวนยางและพี่น้องเกษตรกร ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราและสินค้าทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นแนวคิดในการการทำสวนยางพาราให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่ายางพารา รวมทั้งการให้คำแนะนำแนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราสินค้าเกษตร สินค้าโอท็อป การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานแสดงมอเตอร์โชว์ กิจกรรมการแสดง มโนราห์ วงดนตรีลูกทุ่ง รำวงเวียนครก ฯลฯ พร้อมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมสมัครแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ประเทศไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดธิดาชาวสวนยางอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุริดา พุกกษัตริย์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรชัย จำริญญ์

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:34

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: เปิดร้านขายสินค้าแปรรูปจากยาง



เปิดร้านขายสินค้าแปรรูปจากยาง

29 SHARES

Facebook 29

Twitter

Google+

LINE



เผยแพร่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561



สุราษฎร์ธานี – นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ฯ กล่าวภายหลังร่วมทำพิธีเปิด “สุราษฎร์ธานี รับเบอร์ ซ็อบ” สาขา 1 ที่ป้อม ปตท. ริมถนนสาย 41 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม กับ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผอ.การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สุราษฎร์ธานี ว่า ภายในร้านมีสินค้าหลายชนิด เช่น หมอนหนุน หมอนรองนั่ง หมอนรองคอ รองเท้า และที่นอน จากกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ฯ และภาคใต้

ด้าน นายสุขทัศน์ กล่าวว่า ปีนี้ได้ตั้งเป้าเปิดร้านให้ครบ 4 สาขา พร้อมส่งเสริมการขายด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ บนมือถือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เกิดการกระตุ้นการใช้สินค้ายางพารา ก้าวข้ามการเป็นเพียงแค่เกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นการขายได้เพิ่มจากเดิม ร้อยละ 50 อย่างเช่นสหกรณ์ทรัพย์ทวีขายหมอนยางพาราได้ 3 ล้านบาทต่อปี เมื่อเปิดร้านสุราษฎร์ธานี รับเบอร์ ซ็อบ เชื่อว่าจะเพิ่มยอดการขายได้กว่า 1.5 ล้านบาท ต่อปี

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด